



สารจาก สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

เนื่องในโอกาสการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน
ประจำปี พ.ศ. 2555

เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา”

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12.30 -17.30 น.

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน

และภาคีองค์กรร่วมจัด สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย

สมาคมนักวิชาการเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

และสมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ประการหนึ่งเกี่ยวกับมนุษย์ คือ ความเป็น “สัตว์สังคม” มนุษย์จึงมีอาจอยู่โดดเดี่ยวเพียงลำพัง เมื่อเป็นเช่นนั้นทำให้ต้องมีการจัดระบบของการอยู่ร่วมเพื่อความเรียบร้อยในสังคมมนุษย์ โดยตั้งอยู่บนฐานคิดที่ต้องมีการอิงอาศัยกัน และยอมหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการที่จะต้องมีทั้งฝ่ายปกครอง และฝ่ายที่ถูกปกครอง ซึ่งไม่ว่าจะได้รับการจัดวางอยู่ในฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายที่ถูกปกครอง ต่างก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันในการจัดระบบของการอยู่ร่วมเพื่อสร้างความสุขสงบ สันติ ให้เกิดขึ้นในสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และความเชื่อใดๆ นอกจากจะมีใช้เป็นอุปสรรคของการบริหารจัดการเพื่อการอยู่ร่วมในโลกของมนุษย์ที่รักความสุข และไม่ปรารถนาความทุกข์แล้ว ความหลากหลายของความแตกต่างดังกล่าว ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่มนุษย์สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการจัดระบบเพื่อให้เกิดเป็นความงามได้อย่างลงตัวด้วย โดยเฉพาะหลักความเชื่อทางศาสนา ที่ได้รับการนำมาวางเป็นฐานรากในระบบของการอยู่ร่วม เนื่องจากพลังแห่งสันติภาพของศาสนาคือทางรอดของมวลมนุษยชาติ

อย่างไรก็ตาม แม้มนุษย์รักความสุข และไม่ปรารถนาความทุกข์ แต่กิเลส ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ที่เกิดแต่ใจมนุษย์ซึ่งเติบโตขึ้นพร้อมกับร่างกาย ก็ได้กลายเป็นอุปสรรคภายในอันสำคัญ ที่ขัดขวางมิให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในการร่วมกันสร้างสังคมสันติสุขตามปรารถนา และจนถึงทุกวันนี้ความขัดแย้งในสังคมทุกระดับที่รุนแรงถึงขั้นก่อตัวไปสู่สภาวะ “สงคราม” ได้ก็ยังคงเป็นภาพคู่ขนานไปกับความพยายามในการยุติความขัดแย้ง

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของสันติภาพที่มีศาสนาเป็นฐานราก อีกทั้งได้พิจารณาว่าเป็นหน้าที่ของภาคประชาสังคมที่ต้องก้าวเข้าไปมีบทบาทในการรักษาสันติภาพในกรอบของสหประชาชาติ ดังปรากฏในกฎบัตร (ข้อ ๗๑) ที่อนุโลมให้ภาคประชาสังคม มีบทบาทในคณะมนตรีเศรษฐกิจ และสังคมขององค์การสหประชาชาติ ดังนั้น สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จึงกำหนดบทบาทอย่างมีขอบเขต ในการมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพเพื่อประโยชน์ของประชาคมโลกบนเวทีสหประชาชาติ และเพื่อให้มีบุคลากรเข้ามาปฏิบัติภารกิจและสานสืบงานอย่างต่อเนื่อง จึงสถาปนา “ทูตสันติภาพ” ขึ้น โดยดำเนินการครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๔ ในงานวัฒนธรรมโลก ครั้งที่ ๗ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งในงานดังกล่าว สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้มีส่วนร่วมด้วยการจัดการประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง “ครอบครัว ความคิด และสันติ”

หลังจากนั้น ได้มีการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายของทูตสันติภาพเพื่อปฏิบัติงานสร้างสันติภาพอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบัน มีทูตสันติภาพจากหลากหลายเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และความเชื่อ จำนวนมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน จากกว่า ๑๕๐ ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าท่ามกลางความแตกต่างที่หลากหลาย หาได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อสันติภาพไม่

ในโอกาสที่*ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน* และภาคีองค์กร ได้กำหนด เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา” มาเป็นหัวข้อของการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น มีความน่าสนใจและควรชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี” ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งหมายถึงวาระที่เลยมล่วงมายาวนานถึง ๒๖๐๐ ปี ที่พระพุทธเจ้าทรงมีชัยชนะต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงแล้ว ยังมีประเด็นเชื่อมโยงการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาที่ยาวนานมาจนถึงยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นยุคที่อยู่ท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาได้ทั้งด้านบวกและด้านลบด้วย

ขอแสดงความชื่นชมยินดี ในความระลึกถึงคุณอันประเสริฐแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อมั่นว่าผลจากการประชุมทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันสังคมไปสู่เส้นทางแห่งสันติภาพที่รอคอย เพราะ “หัวใจของพระพุทธศาสนา คือ สันติภาพภายในตัวของมนุษย์” และด้วย “สันติ” ด้วย “ความสงบ” ภายในจิตใจของมนุษย์นี้เองที่จะเป็นเครื่องนำสังคมไปสู่สันติภาพ

เขียนโดย พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ทูตสันติภาพ